

ท่าน รศ. อนนต์ อนันตวงษ์ แห่ง มศวบางแสน ได้บันทึกเกี่ยวกับความถี่วิวัฒน์ในทศวรรษที่อดิเรก ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ไว้ดังต่อไปนี้

“เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2522 อันเป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน (มศวบางแสน ในปัจจุบัน) ครบรอบปีที่ 24 ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี พร้อมด้วยภริยาและศิษย์คณาจารย์ของท่านได้มาร่วมทำบุญในพิธีสงฆ์ตอนกลางวัน และท่านได้เข้าไปชมการจัดป้ายแสดงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยภายในหอสมุด รู้สึกว่าท่านชื่นชมกับภาพกิจกรรมต่างๆของนิสิตรุ่นแรกๆในสมัยที่ท่านยังดำรงตำแหน่งรองอธิการอยู่ในระยะนั้น ในระหว่างที่ท่านกำลังชมภาพกิจกรรมของศิษย์เก่าอยู่นั้น ท่านอาจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี ภริยาของท่านก็ได้กระซิบบอกกับพวกเราว่า “วันนี้ท่านอาจารย์จะนำทุนนิสิตมามอบให้เป็นมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท” พวกเราได้รับทราบด้วยความยินดีและเสนอความเห็น ว่าสมควรทำพิธีมอบทุนในภาคค่ำ ซึ่งจะมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันมาร่วมชุมนุม ชมการแสดงบนเวทีภายในบริเวณโถงขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ท่านก็เห็นพ้องด้วย ในตอนบ่ายท่านก็เลยถือโอกาสว่างขับรถไปพักผ่อนที่พัทยา

ในตอนค่ำท่านกลับมาที่มหาวิทยาลัยอีกตามทีนัดหมายไว้ ท่านได้เข้าไปนั่งชมการแสดงบนเวทีอยู่สักพักหนึ่งโฆษกของงานก็ได้เรียนเชิญท่านขึ้นไปกล่าวแสดงความรู้สึกบนเวที และท่านก็ได้ถือโอกาสนี้มอบทุนนิสิตเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทด้วย ให้กับท่านรองอธิการบดี (ดร.เฉลิมวงศ์ วัฒนสุนทร) เมื่อท่านมอบทุนเสร็จแล้วท่านก็ลงมานั่งชมการแสดงต่ออีก พวกเราได้ปรารภกับท่านว่า ทุนที่ท่านมอบให้นี้ น่าจะได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิให้กับท่าน ท่านเองเดียวกับมูลนิธิของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งท่านก็บอกว่าสุดแล้วแต่พวกเราจะคิดกันท่านไม่ขัดข้อง

หลังจากนั้นมาพวกเราซึ่งมีทั้งอาจารย์รุ่นแรกๆ ซึ่งเคยร่วมงานมากับท่าน และศิษย์เก่าที่เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยก็ได้ปรารภกับ ดร.เฉลิมวงศ์ วัฒนสุนทร รองอธิการบดีในขณะนั้นว่า เราควรจะได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิให้แก่ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านในฐานะที่ท่านเป็นรองอธิการคนแรกของสถาบันแห่งนี้ แต่การที่จะจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิได้นั้นจะต้องมีวงเงินเริ่มต้นหนึ่งแสนบาท เราจึงคิดกันว่าจะต้องใช้วิธีเชิญชวนศิษย์เก่าอาจารย์ทั้งเก่าและรุ่นปัจจุบันให้ร่วมกันบริจาคเงิน

ความเป็นมาของ มูลนิธิ
ศาสตราจารย์
ดร. ธำรง บัวศรี

สมทบเพื่อให้ได้จำนวนเงินหนึ่งแสนบาทเป็นอย่างน้อย เพื่อจะได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัง บัวศรี ต่อไป”

หลังจากนั้น อาจารย์หลายท่านโดยเฉพาะ ดร.ทวี หอมขง รองอธิการคนปัจจุบัน และ รศ.อนนต์ อนันตรังสี ก็ได้ปรึกษาหารือกัน ตลอดจนได้ถ่ายทอดความคิดนี้สู่ศิษย์เก่าต่างๆไป เมื่อแนวความคิดดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปมากพอสมควรแล้ว ในที่สุด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2522 จึงได้มีการประชุมร่วมกัน เป็นกิจลักษณะครั้งแรกระหว่างตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นหนึ่งถึงรุ่นสี่ ที่ประชุมได้ลงมติให้จัดงานพบปะสังสรรค์กันขึ้น โดยศิษย์เก่ารุ่นหนึ่งถึงรุ่นสี่ นำรุ่นน้องๆ บางแสนทุกรุ่นมาร่วมงาน มีชื่อว่า “สี่พี่น้องนำพ้องคืนถิ่น” ฌสโมสรศิษย์เก่า มศว บางแสน กำหนดงานวันที่ 28 มกราคม 2523 วัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ การระดมอาจารย์และหารายได้สมทบจัดตั้งมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัง บัวศรี ผู้เขียนได้รับเกียรติเป็นประธาน มีอาจารย์หลายท่าน ตลอดทั้งนายกและเลขาธิการสโมสรศิษย์เก่า มศว บางแสน เป็นที่ปรึกษา และตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นต่างๆรวมประมาณ 40 คน เป็นรองประธานและกรรมการฝ่ายต่างๆ

ก่อนถึงวันงาน ได้มีอาจารย์หลายท่านบริจาคเงินสมทบทุนไว้ก่อน อาทิ รศ.จำเนียร และ ผศ.ประมวล สงวนพวง รศ.อนนต์-รศ.ม.ล.โถมฉาย อนันตรังสี ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี ดร.ทวี หอมขง ผศ.บุญมา พันงาม ผศ.สุบิน-ผศ.เจริญศรี กุลชล ผศ.สมาน-ผศ.สุวิมล ศรีรัชนีญา และรศ.ประมาธ สะกิมี่ เป็นต้น และด้วยสปิริตอันสูงส่งในวันงาน มีคณาจารย์และศิษย์เก่าไปร่วมอย่างคับคั่ง คณาจารย์และศิษย์เก่าทั่วราชอาณาจักรทั้งที่ไปร่วมงานและไม่ได้ไปร่วมงาน ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนมากมาย จำหน่ายบัตรได้ 185 บัตร เป็นเงิน 18,500 บาท หักค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วควรเหลือเงิน 2,717 บาท ส่วนเงินบริจาคสมทบทุนก่อตั้งมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัง บัวศรี นั้นมีดังนี้คือ จากท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัง

บัวศรี ภรรยาและธิดาทั้งสองรวม 15,000 บาท จากคณาจารย์ทั้งรุ่นแรกและรุ่นหลัง จากศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่นสุดท้าย ทั้งที่รวบรวมมาเป็นคณะและเป็นรายบุคคล เช่น จากคณะศิษย์เก่ารุ่นหนึ่ง 4,950 บาท คณะศิษย์เก่ารุ่นสอง 18,700 บาท คณะศิษย์เก่ารุ่นสาม 5,750 บาท คณะศิษย์เก่ารุ่นสี่ 5,000 บาท คณะศิษย์เก่าที่ทำงานอยู่จังหวัดอุบลราชธานี รวบรวมโดยคุณอิง สิทธีธรรม 5,000 บาท คณะศิษย์เก่าและอาจารย์ที่ทำงานอยู่จังหวัดสงขลารวบรวมโดย ดร.เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์ 2,500 บาท คณะศิษย์เก่าที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดยะลารวบรวมโดยคุณสินทวีกุล 2,550 บาท และคณะศิษย์เก่าที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนชลราษฎรภูธรบำรุงรวบรวมโดย คุณปัญญา ไชยเสน 1,330 บาท นอกจากนี้ก็มีคณะย่อยๆและรายบุคคลทั้งที่เป็นศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกอีกมาก รวมกับเงินที่เหลือจากค่าบัตรในงานวันสี่พี่น้องนำพ้องคืนถิ่นอีก 2,717 บาท เป็นเงินมูลนิธิทั้งสิ้น 107,222 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) สำหรับเงินบริจาคที่ได้รับแล้วได้นำเข้าบัญชีของมูลนิธิแล้วทั้งสิ้น

ผู้เขียนเชื่อมั่นว่า ยังมีท่านที่เกี่ยวข้องอีกหลายต่อหลายท่าน ทั้งคณาจารย์และศิษย์เก่ายังไม่ทราบถึงการดำเนินการจัดตั้งมูลนิธินี้ จึงยังมีได้ร่วมสมทบทุนแต่โปรดเข้าใจว่าทางมูลนิธิย่อมเปิดโอกาสให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคได้ตลอดไป ขอได้โปรดติดต่อกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เริ่มการทั้ง 5 คน หรือที่ท่านรองอธิการบดี ดร.ทวี หอมขง ได้ทุกมือ

ส่วนท่านที่ได้ร่วมบริจาคไปแล้ว ก็ถือว่าท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิ หรือเป็นเจ้าของมูลนิธิด้วยผู้หนึ่ง ขอได้ช่วยกันสอดส่องดูแลประคับประคองให้มูลนิธินี้ได้ดำรงคงอยู่และเจริญพัฒนาอีกๆขึ้นไปชั่วนานกาล ด้วยการสนับสนุนในด้านการเงินและด้านอื่นๆต่อไปด้วย เปรียบเสมือนว่าพวกเราได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ขึ้นมาต้นหนึ่ง เราผู้เป็นเจ้าของร่วมกันก็จำจะต้องช่วยกันทะนุบำรุงรักษาให้เจริญงอกงามขึ้นไป แดงใบกิ่งก้านสาขา ผลิดอกออกผลเป็นที่พึงพา

อาศัยแถมवलชนต่อไป อย่าได้ปล่อยปละละทิ้งให้ดิน
โพธิ์ต้นนี้ต้องเหี่ยวเฉาและล้มตายไปเสียง่ายๆชาว
ประชาทั้งหลายจะมีได้ดูแลคนพวกเรารู้เป็นเจ้าของได้

และบัดนี้ได้ยินเรื่องราวของจัดตั้งมูลนิธิศาสตรา-
จารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ไปแล้ว ใครผู้เริ่มการ 5 คน
คือ ผู้เขียน รศ.อนนต์ อนันตรังสี ผศ.ดร.ประเทิน
มหาพันธ์ ผศ.สมเจตน์ อภิภณฑรรักษา และอาจารย์
สวัสดิ์ เรื่องพิเศษ ขณะที่เขียนนี้ยังมีได้รับอนุญาต
แต่คาดว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านั้นคงจะได้รับอนุญาต
อย่างแน่นอน

คามหนังสือตราสารของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ธำรง
บัวศรี ที่ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งไปนั้น มูลนิธิมีวัตถุประสงค์
ที่สำคัญดังนี้

1. เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา

(ก) ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษา
ภายในประเทศ หรือนักเรียนนิสิตนักศึกษาในต่างประเทศ
ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
บางแสน หรือสถานศึกษาอื่นที่มูลนิธิเห็นสมควร

(ข) ให้ทุนวิจัยแก่นักนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน หรือบุคคล
ภายนอกที่มูลนิธิเห็นสมควร

(ค) ให้ทุนแก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางแสน สำหรับการดูงาน หรือศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา เช่น การจัดพิมพ์
ตำรา รายงานการวิจัย หรือรายงานผลการสัมมนา เป็นอาทิ
และให้รางวัลแก่นักการศึกษาผู้ทำงานดีเด่น

3. เพื่อให้ความช่วยเหลือทางสวัสดิการแก่นักเรียนนิสิต
นักศึกษา และครูอาจารย์ตามที่มูลนิธิเห็นสมควร

จึงเห็นได้ว่า มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี
ก่อตั้งขึ้นมาสำเร็จได้ด้วยแรงบันดาลใจแห่งบารมี คุณงาม
ความดี และพรหมวิหารธรรมของท่านศาสตราจารย์
ดร.ธำรง บัวศรี ประกอบกับพลังเสริมแห่งกตัญญู-
กตเวทิตาธรรม และความศรัทธาในกุศลวิทยาทาน

ตลอดจนสามัคคีธรรมของเหล่าผู้อยู่ในทิศเบื้องล่าง
และเบื้องซ้าย-ขวา ของท่าน อันได้แก่ คณะจารย์
ศิษยานุศิษย์ เพื่อนสนิทมิตรสหาย ตลอดจนภรรยา
และธิดาทั้งสอง

เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จัดตั้งแล้ว ก็จะมีการ
ตั้งกรรมการมูลนิธิ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน แต่
ไม่เกิน 30 คน เพื่อดำเนินงานของมูลนิธิต่อไป ซึ่งผู้
เขียนหวังว่า มูลนิธินี้คงจะได้ดำเนินการไปในทางที่
สมเจตนาารมณ์ของท่านศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี
ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดมูลนิธิขึ้น ตลอดจนเจตนารมณ์
ของคณะจารย์ คณะศิษย์เก่าและผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่าน
เป็นอย่างดี

ในนามของผู้เริ่มการก่อตั้งมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.
ธำรง บัวศรี ผู้เขียนขอขอบคุณและอนุโมทนาในกุศล
เจตนาทุกท่านที่ได้บริจาคเงินสมทบจัดตั้ง และได้ช่วยเหลือ
ด้วยประการต่างๆให้มูลนิธินี้ถือกำเนิดขึ้นได้ ขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตย์
อยู่ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ผู้ร่วมบริจาค และได้ช่วย
เหลือดังกล่าวทุกท่านตลอดจนครอบครัว และผู้ที่เป็นที่รัก
จงประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดประสงค์สิ่งใดขอให้
ได้สมความมุ่งมาตปรารถนาจงทุกประการ

นิเวศน์ คำพอง

ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล
ประจำกระทรวงยุติธรรม
ช่วยราชการศาลฎีกา
ศิษย์เก่า บางแสน รุ่น 1

มาร์ช เทาทอง

๑๐
๒๐

Intro

ดุเดือด งาม นาน นาน
มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง
มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง
มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง
มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง
มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง
มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง
มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง
มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง
มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง มาร์ช เทาทอง

๑๕

๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๖ วศ. บางแสนมีอายุได้ ๘ ปี ก็เริ่มเห็นความสำคัญของเพลงมาร์ชประจำวิทยาลัย ครูดนตรี
สากลที่เราเมื่ออยู่ในขณะนั้นคือ อาจารย์วรพล บุญพิทักษ์ (ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่ามีอายุที่ไหน) จึงได้แต่งเพลงมาร์ชขึ้น
เพลงหนึ่ง ให้นิสิตปีที่ ๔ ในขณะนั้นคือ กมล การกศล (ปัจจุบันได้ กศ.ม. ทางภาษาและวรรณคดีไทย เป็นผู้
รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มศว พิชณโลก) ประพันธ์เนื้อร้องขึ้น แล้วให้ชื่อเพลงตามสี
ประจำวิทยาลัย เพลงมาร์ชประจำวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งต่อมากลายเป็น มศว บางแสน จึงได้ชื่อว่า
มาร์ชเทา-ทอง □